



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑
รอบที่ ๑.๒ Portfolio

.....
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะดำเนินการเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และมีนโยบายที่จะสนับสนุนนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและมีความสามารถพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรม มีจิตอาสาช่วยเหลือส่วนรวม โดยมีรายละเอียดและคุณสมบัติดังนี้

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร

- ๑.๑ เป็นผู้กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และมีคุณสมบัติตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด
- ๑.๒ มีความสนใจและความถนัดในสาขาวิชาที่สมัครเรียนอย่างแท้จริง
- ๑.๓ เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตรายโรคเท้าช้าง ในระยะปรากฏอาการนำรังเกียจ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
- ๑.๔ มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือถูกไล่ออกจากสถาบัน การศึกษาใดมาก่อนเนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย

๒. หลักฐานประกอบการสมัคร

- ๒.๑ ใบสมัครตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด รับผิดชอบที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ <http://academic.pcru.ac.th/songsermv1/>
- ๒.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
- ๒.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
- ๒.๔ สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (ปพ.๑) ตลอดหลักสูตรหรือ ๕ ภาคการศึกษาของผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและใบรับรองความประพฤติ จำนวน ๑ ฉบับ
- ๒.๕ รูปถ่ายสีขนาด ๑.๕ นิ้ว รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ (ติดใบสมัครให้เรียบร้อย)
- ๒.๖ สำเนาเอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน ๑ ฉบับ
- ๒.๗ ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษา จำนวน ๓๐๐ บาท
- ๒.๘ แฟ้มสะสมผลงานที่สอดคล้องกับคุณสมบัติที่ คณะ/สาขาวิชากำหนด รวมถึงกิจกรรมที่ ผู้สมัครเข้าร่วมกับทางสถานศึกษาและชุมชน

๓. การรับสมัครและระยะเวลาการสมัคร

- ๓.๑ สมัครด้วยตนเอง ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (อาคารสำนักงานอธิการบดี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

๓.๒ สมัครงานที่โรงเรียนกับอาจารย์ฝ่ายแนะแนว ตั้งแต่วันที่ ๒๒ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยให้โรงเรียนพิจารณานักเรียนที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ ๑ และคุณสมบัติแต่ละสาขาวิชาตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้และส่งรายชื่อพร้อมหลักฐานของผู้สมัครเรียนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ภายในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

มหาวิทยาลัย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และที่เว็บไซต์ <http://academic.pcru.ac.th/songsermv1/>

๕. การสอบคัดเลือก

มหาวิทยาลัยสอบคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

๖. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

มหาวิทยาลัยจะดำเนินการประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ป้ายประชาสัมพันธ์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และที่เว็บไซต์ <http://academic.pcru.ac.th/songsermv1/>

๗. การยืนยันสิทธิ์

ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องดำเนินการเข้าระบบเพื่อยืนยันสิทธิ์ (Clearing House) ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑

๘. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษา

มหาวิทยาลัย จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษา ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ และให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑

หมายเหตุ : - ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกแล้วไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- ผู้ที่เข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์แล้วจะถูกตัดสิทธิ์การเลือกมหาวิทยาลัยและสาขาวิชาอื่นๆ
- ค่าใช้จ่ายในการสมัครและรายงานตัวต่างๆ มหาวิทยาลัย จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- หากตรวจสอบพบว่า มีการปลอมแปลงวุฒิการศึกษา หรือเอกสารหลักฐานในการสมัคร มหาวิทยาลัยจะถอดถอนสภาพการเป็นนักศึกษาและดำเนินคดีตามกฎหมาย

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ ท้าวเงิน)

รองอธิการบดี รักษาการแทน

อธิการบดี

คุณสมบัติผู้สมัครภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑

รอบที่ ๑.๒ Portfolio

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชื่อโครงการ	สาขาวิชา	จำนวนรับ	คุณสมบัติโควตาที่นั่ง
โครงการนักบริหารรุ่นใหม่	สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	๑๘	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ - มีผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ - เคยเข้าร่วมแข่งขันได้เวทีด้านการบริหารหรือด้านสังคม (ปัญหาสังคม ปัญหาธรรมชาติ) ในระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ โดยได้รับใบประกาศ หรือ เหรียญรางวัลหรือเป็นผู้ผ่านการอบรมด้านภาวะผู้นำ - เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยหรือเป็นผู้สนใจด้านการบริหารหรือด้านการปกครองเป็นพิเศษ
โครงการนักรัฐศาสตร์แห่งอนาคต	สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง)	๙	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ - มีผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ - มีผลงานหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครอง หรือสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
โครงการคนรุ่นใหม่หัวใจพัฒนา	สาขาวิชาพัฒนาสังคม	๔	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ - มีผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ๒.๒๕ - เป็นผู้ที่ทำกิจกรรมด้านจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมอย่างต่อเนื่องมีบุคลิกภาพที่ดี มีความเป็นผู้นำ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง
โครงการภาษาเพื่อท้องถิ่น	สาขาวิชาอังกฤษ	๑	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ - มีผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ - สามารถใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ได้ และมีภาวะผู้นำ
โครงการนักสารสนเทศรุ่นใหม่	สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์	๕	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ - มีผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ - เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยหรือเป็นผู้สนใจด้านสารสนเทศศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ชื่อโครงการ	สาขาวิชา	จำนวน รับ	คุณสมบัติโควตาที่นั่ง
ครุกรรมการอาชีพและเทคโนโลยี อาสาพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน	สาขาวิชาการงานอาชีพและ เทคโนโลยี	๔	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ - มีผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕ - เป็นผู้มีคุณสมบัติเรียบร้อย - เป็นผู้มีจิตอาสา ความรับผิดชอบและเสียสละ - มีความสนใจในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี - เป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้ อดทน และมีความมานะพยายาม - เขียนเรียงความ ในหัวข้อ “อนาคตของฉัน เมื่อต้องเป็นครูในศตวรรษที่ ๒๑” (แนบใส่แฟ้มสะสมผลงาน)
โครงการออกแบบติ่มที่เรียน	สาขาวิชาออกแบบ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	๑๓	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ - มีผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ๒.๒๕ - มีความสนใจด้านศิลปะและคอมพิวเตอร์ - นอกเหนือจากที่กล่าวมาให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
วิชาชีพก่อสร้าง	สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง)	๑๐	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ - มีผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ - เป็นผู้มีคุณสมบัติเรียบร้อย - เป็นผู้ที่สนใจด้านงานก่อสร้างเป็นพิเศษ
โครงการสร้างผู้ประกอบการ ธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรม	สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)	๑๐	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ - มีผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ - เคยเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาชีพไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ในระดับจังหวัด ภาค ประเทศ - เป็นผู้มีคุณสมบัติเรียบร้อยหรือเป็นผู้สนใจด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เป็นพิเศษ
โครงการผู้ประกอบการรายใหม่	สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต	๑๐	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ - มีผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ - เป็นผู้ที่มีความสนใจด้านอาชีพงานช่างอุตสาหกรรมเป็นพิเศษ - เป็นผู้มีคุณสมบัติเรียบร้อย
โครงการช่างฝีมือรายใหม่	สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต		<ul style="list-style-type: none"> - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ - มีผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ - เป็นผู้ที่มีความสามารถหรือสนใจในด้านงานเชื่อม หรืองานช่างอุตสาหกรรมอื่นๆ - เป็นผู้มีคุณสมบัติเรียบร้อย
โครงการช่างฝีมือรายใหม่	สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและ การจัดการ	๑๐	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ - มีผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ - เป็นผู้มีคุณสมบัติเรียบร้อย - มีความสนใจด้านอาชีพอุตสาหกรรมเป็นพิเศษหรือเป็นผู้สนใจด้านงานอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ชื่อโครงการ	สาขาวิชา	จำนวนรับ	คุณสมบัติโควตาที่นั่ง
โครงการนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์	สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	๗	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ - มีผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ - เคยเข้าร่วมการแข่งขันหรืออบรมการใช้งานไมโครคอมพิวเตอร์ เพื่อควบคุมใช้งานในระดับสถาบันระดับจังหวัดหรือระดับประเทศ โลกประกาศเกียรติคุณหรือเหรียญรางวัล - เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยหรือผู้ที่สนใจด้านคอมพิวเตอร์เป็นพิเศษ
นักพัฒนาหุ่นยนต์และสมองกลฝังตัว	สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)	๘	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ - มีผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ - เคยเข้าร่วมอบรม/เข้าร่วมประกวด/แข่งขัน เกี่ยวกับการพัฒนาหุ่นยนต์และสมองกลฝังตัว หรือชื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
นักพัฒนาเว็บไซต์/ซอฟต์แวร์	สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)		<ul style="list-style-type: none"> - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ - มีผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ - เคยเข้าร่วมอบรม/เข้าร่วมประกวด/แข่งขัน เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์/ซอฟต์แวร์
นักออกแบบกราฟิกมัลติมีเดีย	สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)		<ul style="list-style-type: none"> - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ - มีผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ - เคยเข้าร่วมอบรม/เข้าร่วมประกวด/แข่งขัน เกี่ยวกับการออกแบบกราฟิกมัลติมีเดีย หรือชื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
โครงการนักเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม	สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	๑๐	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ - มีผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕ - มีความสนใจทางด้านไฟฟ้า
ยูวเกษตร/คหกรรม	สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์)	๔	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ - มีผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ - เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย - เป็นผู้ที่มีความสนใจด้านเกษตรและคหกรรมเป็นพิเศษ
	สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์)	๔	
	สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (การจัดการการเกษตร)	๕	
	สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)	๔	
	สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (คหกรรมศาสตร์)	๑	

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อโครงการ	สาขาวิชา	จำนวน รับ	คุณสมบัติโควตาที่นั่ง
Young Leader Scientist Camp	สาขาวิชาเคมี	๑๘	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ - มีผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ - เคยเป็นตัวแทนการแข่งขันทักษะด้านวิทยาศาสตร์ในกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในหรือภายนอกโรงเรียน หรือ - เคยเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนหรือค่ายวิทยาศาสตร์ต่างๆ ทั้งภายในโรงเรียน หรือหน่วยงานภายนอก หรือ - แสดงทักษะหรือนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ประดิษฐ์ขึ้นเองหรือพัฒนาลักษณะเป็นโครงการวิทยาศาสตร์ หรือ - แสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น เกียรติบัตร ภาพถ่าย โล่ เหรียญรางวัล รายงานโครงการ รางวัลต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์
	สาขาวิชาชีววิทยา	๑๙	
	สาขาวิชาฟิสิกส์	๑๕	
	สาขาวิชาคณิตศาสตร์	๑๒	
	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม	๑๓	
	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการอาหาร	๑๐	
	สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์	๑๓	
	สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	๑๖	
	สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์	๑๕	

คณะครุศาสตร์

ชื่อโครงการ	สาขาวิชา	จำนวน รับ	คุณสมบัติโควตาที่นั่ง
ครูปฐมวัยผู้พัฒนาเด็ก	สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย	๒	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ - มีผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕ - มีความรู้ด้านปฐมวัยและความสามารถด้านศิลปะหรือการเย็บปักถักร้อย และเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย มีจิตอาสา - เขียนเรียงความ ในหัวข้อ “อนาคตของฉัน เมื่อต้องเป็นครูในศตวรรษที่ ๒๑” (แนบใส่แฟ้มสะสมผลงาน)
ภาษาไทยรอบลหิทธิพิเศษ	สาขาวิชาภาษาไทย	๑	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ - มีผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ - มีผลการเรียนเฉลี่ยเฉพาะด้านภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ - มีผลงานการแข่งขันที่ได้รางวัลการแข่งขันภาษาไทยระดับอำเภอ - เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและความสนใจทางด้านภาษาไทย - เขียนเรียงความ ในหัวข้อ “อนาคตของฉัน เมื่อต้องเป็นครูในศตวรรษที่ ๒๑” (แนบใส่แฟ้มสะสมผลงาน)
ครุคณิตช่างเผือก	สาขาวิชาคณิตศาสตร์	๒	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ - สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือ สายศิลป์ - คำนวณ - มีผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ - มีผลการเรียนเฉลี่ยเฉพาะด้านคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ - มีผลงานการแข่งขันทางด้านคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา โดยได้รางวัลอย่างน้อยในระดับเขตการศึกษา - เป็นผู้ที่มีความสามารถและความสนใจด้านคณิตศาสตร์ - เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย มีจิตอาสา - เขียนเรียงความ ในหัวข้อ “อนาคตของฉัน เมื่อต้องเป็นครูในศตวรรษที่ ๒๑” (แนบใส่แฟ้มสะสมผลงาน)

หมายเหตุ ผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตต้องยื่นหลักฐานเพิ่มเติม คือ เรียงความ ในหัวข้อ “อนาคตของฉัน เมื่อต้องเป็นครูในศตวรรษที่ ๒๑” (แนบใส่แฟ้มสะสมผลงาน)

คณะวิทยาการจัดการ

ชื่อโครงการ	สาขาวิชา	จำนวน รับ	คุณสมบัติโควตาที่นั่ง
คนท่องเที่ยวและโรงแรม ๔.๐	สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ โรงแรม	๗	- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ - มีผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ - มีทักษะการสื่อสารและมีใจรักบริการ
แนวโน้มการจัดการทรัพยากร มนุษย์อาเซียนยุคดิจิทัล ๔.๐	สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร มนุษย์	๑๐	- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ - มีผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
เด็กไทยกับไอที ๔.๐	สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	๘	- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖
นักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่	สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	๙	- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ - มีผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
นักบัญชีมืออาชีพ	สาขาวิชาบัญชี	๓๖	- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖
นักการตลาด ๔.๐	สาขาวิชาการตลาด	๙	- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ - มีผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
ผู้ประกอบการยุค ๔.๐	สาขาวิชาการจัดการ	๔๗	- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ - มีผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ - มีความสนใจในการเป็นผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจ หรือมีพื้นฐานครอบครัวในการประกอบธุรกิจ - เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย - เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์
สื่อมวลชนรุ่นใหม่	สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์	๙	- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ - มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพนิเทศศาสตร์ในระดับที่น่า พอใจ (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหลักสูตร) - ตาไม่บอดสี



ใบสมัครเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รอบที่ 1.2 Portfolio

ติดรูปถ่ายสี
ขนาด 1.5 นิ้ว
(รูปถ่ายไม่เกิน
6 เดือน)

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี

ปริญญาตรี 5 ปี

เลขที่ผู้สมัคร _____

1. ข้อมูลผู้สมัคร

ชื่อ นาย นาง นางสาว อื่นๆ ชื่อ - สกุล

เลขประจำตัวประชาชน - - - - เกิดวันที่ เดือน พ.ศ.

สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา สถานภาพ โสด สมรส

ความพิการ ไม่พิการ พิการ ด้าน

ไม่มีหลักฐานแสดง มีหลักฐานแสดงโปรดระบุ

2. ที่อยู่ปัจจุบัน ที่ติดต่อได้

บ้านเลขที่ หมู่ ตรอก/ซอย ถนน

แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถือ Email :

3. วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร

วุฒิการศึกษา	วิชาเอก	ชื่อสถาบันการศึกษา	ปีที่สำเร็จการศึกษา	เกรดเฉลี่ย

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้น เป็นความจริงทุกประการ หากตรวจพบภายหลังว่าเป็นข้อมูลเท็จ ข้าพเจ้ายินดีให้ทางมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการตามที่เห็นสมควรโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

4. สาขาวิชาที่สมัคร

คณะ	สาขาวิชา

ท่านได้รับข้อมูลการสมัครจากสื่อใด ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ทีมแนะแนวของมหาวิทยาลัย ครูแนะแนว Website/Facebook

เอกสารประกอบการสมัคร (โปรดเรียงเอกสารตามลำดับหมายเลข)

- 1. ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายสี ขนาด 1.5 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
- 2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
- 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
- 4. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
- 5. หลักฐานอื่น เช่น เปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
- 6. หลักฐานแสดงความพิการ (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

(ต้องรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ)

ลงชื่อ.....ผู้สมัคร

(.....)

วันที่ เดือน พ.ศ.

สำหรับเจ้าหน้าที่การเงิน รับชำระเงินค่าสมัคร ปริญญาตรี 300 บาท

เลขที่ใบเสร็จ

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่รับเงิน วันที่ เดือน..... พ.ศ.

ตรวจสอบหลักฐาน

- หลักฐานการสมัครครบถ้วน
- ขาดหลักฐาน ลำดับที่

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่รับสมัคร

วันที่ เดือน พ.ศ.